



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว
เรื่อง สอบราคาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านควนแรด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว มีความประสงค์ประกาศสอบราคา โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านควนแรด ปริมาณงาน ขยายเขตท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด ๒” ชั้น ๘.๕ จำนวน ๒,๒๓๖ เมตร เพิ่มถังเก็บน้ำขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

ราคากลาง เป็นเงิน ๒๓๘,๐๐๐ บาท (-สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาข้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็น ผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า **ร้อยละ ๕๐** และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐ วิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ป .ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐น.- ๑๐.๐๐น. โดยออกเดินทางพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาเดียวกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง ผู้ใดไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างจะถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคำชี้แจงและไปดูสถานที่แล้ว จะยกมาเป็นข้ออ้างหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ ยื่นซองสอบราคา ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งมะพร้าว และในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ยื่นซอง ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอท้ายเหมือง

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอท้ายเหมือง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ ณ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Thungmaphrao.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐ - ๗๖๔๔ - ๕๒๑๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นายศุภศักดิ์ โภคบุตร
(นายศุภศักดิ์ โภคบุตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว